
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

30 บาทรักษาทุกที ่
      สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน thecoverage) 
     -นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้เดินหน้านโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตร
ประชาชนใบเดียว โดย สธ. ได้ประกาศวันท่ี 1 พฤษภาคม 2567 เริ่มในระยะที่ 3 จำนวน 33 จังหวัด นั้น ในส่วนของ สปสช. 
ได้มีการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ "หน่วยบริการนวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่" ที่ 
สปสช. ได้ร่วมกับสภาวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเพ่ิมเติมความสะดวกในการรับบริการ ประกอบด้วย ร้านยา 
คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น 
คลินกิกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น และคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น  ล่าสุด มีหน่วยบริการนวัตกรรมบรกิารสาธารณสขุฯ 
ใน 33 จังหวัด ที่ได้สมัครขึ้นทะเบียนร่วมเป็นหน่วยบริการกับ สปสช. จำนวน 2,325 แห่ง โดยประชาชนท่ีอยู่ใน 33 จังหวัดที่
เริ่มดำเนินการในระยะที่ 3 สามารถเข้ารับบริการโดยใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาทได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยตั้งแต่ระยะที่ 1 -3 รวม
ทั้งสิ้น 45 จังหวัด  มีหน่วยบริการที่ร่วมเป็นหน่วยนวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่กับ จำนวน 3,633 แห่ง  ซึ่งจากผลการ
ดำเนินงานในช่วง 2 ระยะที่ผ่านมา พบว่าสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการตามนโยบาย 30 บาท
รักษาทุกที่ฯ ได้   มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน 400,920 คน 584,845 ครั ้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 22.9 จากจำนวน
ประชาชนที่รับบริการทั้งที ่หน่วยบริการภาครัฐและเอกชนทั้งหมด 1,857,111 คน 2,553,316 ครั ้ง   ทั ้งนี้จากผลการ
ดำเนินงานในช่วงระยะที่ 1 และ 2 ได้รับการตอบรับจากประชาชนด้วยดี ในการเข้ารับบริการที่หน่วยบริการนวัตกรรมบริการ
สาธารณสุขวิถีใหม่ ซึ ่งเชื ่อมั ่นว่าการเดินหน้าในระยะที ่ 3 นี ้ จะยังคงได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนใน 33 จังหวัด 
เช่นเดียวกับ 12 จังหวัดที่ผ่านมา 

 

         นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด  

ร่างกฎกระทรวงยาเสพติด 
    สื ่อที ่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สวพ.91 , thestandard, INN, 
thebangkokinsight, isranews, plewseengern, thecoverage, thebetter) 
    -นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง 
ที่ สธ. เสนอ 4 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวเพื่อส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ที่
ห้ามนำเข้า พ.ศ. ... 2) ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างของตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือ
ตำรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. … 3) ร่างกฎกระทรวงวัตถุตำรับยกเว้น พ.ศ. … 4) ร่างกฎกระทรวง 
กำหนดภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสารระเหยที่ผู้ผลิตหรื อผู้นำเข้าสารระเหยต้องจัดทำ
ก่อนนำออกจำหน่าย พ.ศ. …  

 

ผลวิจัยหลังปลดล็อกกัญชา 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, hfocus) 
   -ศ.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์ มข. เผย คณะวิจัยโดย สวรส. ศึกษาวิจัยชุดโครงการประเมินและกำกับ
ติดตามผลกระทบต่อสังคมและสุขภาพจากนโยบายกัญชาหลังปลดล็อกกัญชา พบการจำหน่ายกัญชาในประเทศไทยเพิ่มมาก
ขึ้น เดือน เม.ย.67 มีจุดจำหน่ายกัญชาถึง 7,747 จุด มากที่สุดอยู่ใน กทม. นนทบุรี และภูเก็ต ราคาจำหน่ายเฉลี่ย 250-1,000 
บาท/กรัม ทั้งยังมีการจำหน่ายและการโฆษณากัญชาในช่องทางออนไลน์  โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม X, Facebook, Line, 
Shopee, Lazada นอกจากนี้ยังพบผลกระทบของการใช้กัญชาโดยเฉพาะคดีอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น พร้อมเสนอแนะต้องมี
กฎหมายควบคุมการจำหน่ายและการโฆษณาผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างครอบคลุมและชัดเจน มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวด 

 

ประจำวันที่ 
3  พฤษภาคม 2567 
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          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ขยาย รพ.การแพทย์แผนไทยฯ สาขาเขตสุขภาพที่ 6 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, thecoverage, thailandplus, hfocus) 
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จ.ฉะเชิงเทรา หลังใหม่ ได้รับสนับสนุนพื้นที่จากเจ้าอาวาสวัดสมานรตันา
ราม เพื่อขยายหน่วยบริการรองรับบริการปชช.เพิ่มขึ้น เป็นต้นแบบการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านวิชาการอย่างครบวงจรของภาคตะวันออก 

 

ติดตามความก้าวหน้านักสาธารณสุข 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
     - ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ พร้อมด้วย ดร.กฤตย์วัฒน์ ฉัตรทอง กก.สภาการสาธารณสุข
ชุมชน ยื่นหนังสือถึง เลขาธิการสำนักงานก.พ. เพื่อติดตามแนวทางการเปลี่ยนสายงานนักสาธารณสุข และความชัดเจนใน
ประเด็น สิทธิ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน ตลอดจนการนับระยะเวลาเกื้อกูลในการเข้าสู่ตำแหน่ง โดยเสนอแนวทาง 6 ข้อ ให้
สำนักงาน ก.พ. พิจารณาเร่งรัดในการดำเนินการ และแจ้งผลตอบกลับมายังชมรมฯ รวมถึงเดินทางมาที่กองกฎหมาย สป.สธ.
เพื่อติดตามประเด็นค่าตอบแทนตามประกาศ ฉ.11 โดยให้เพิ่มนักสาธารณสุขในประกาศค่าตอบแทนฉบับต่างๆ โดยให้อยู่ใน
กลุ่มสหวิชาชีพ และเพิ่มรายละเอียดในหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาเกื้อกูลในการเปลี่ยนสานงานด้วย 
      -ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) 
เรื่อง “ติดตามแนวทางการเปลี่ยนสายงานเป็นนักสาธารณสุข และความชัดเจนในประเด็นสิทธิ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน 
และการนับระยะเวลาเกื้อกูลในการเข้าสู่ตำแหน่ง” หลังจาก มีมติ อ.ก.พ.สธ. อนุมัติย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข ไปดำรงตำแหน่งนักสาธารณสุข จำนวน 1,459 คน (รอบแรก)   

 

ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมีอยุธยา 
     สื่อนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน )   เว็บไซต์ (ข่าวสด มติชน สยามรัฐ แนวหน้า บ้านเมือง เดลินิวส์ ) 
      -สสจ.พระนครศรีอยุธยา ออกประกาศ "โรงพยาบาลภาชี" ปิดการให้บริการชั่วคราว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกลุ่ม
ควันที่เกิดเพลิงไหม้ภายในโกดังเก็บสารเคมีของกลาง ลอยไปถึงโรงพยาบาล ซึ่งห่างประมาณ 600 เมตร ส่งผลทำให้อาจเกิด
ผลกระทบทางสุขภาพ จากการเผาไหม้ของสารเคมี  จากนั้นโรงพยาบาลภาชี ได้เร่งอพยพผู้ป่วย ประมาณ 37 ราย ออกจาก
โรงพยาบาลไปพักฟื้นยังโรงพยาบาลที่ได้มีการประสานเตรียมรองรับผู้ป่วยไว้แล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลวังน้อย โรงพยาบาล
ท่าเรือ และโรงพยาบาลอุทัย หรือโรงพยาบาลที่สามารถรองรับได้ทั้งหมด รวมถึงมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์อพยพ
ที่วัดโคกม่วง ต.โคกม่วง อ.ภาชี 
     สื่อนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน)   เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, กรงเทพธุรกิจ, สวพ.91, กรมประชาสัมพันธ์ 
thereporters, hfocus, thaiPBS, newtv,.linetoday ,ch3 ,thebangkokinsight,thailandplus,  ) 
      -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 4 และ
ผู้บริหาร สธ. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมี ที่ อ.ภาชี และได้รายงานสถานการณ์และการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ทราบอย่างต่อเนื่อง จากการลงพื้นที่พบว่า ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) สสจ.พระนครศรีอยุธยา สามารถรับมือเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 
โดยมีการปิด รพ.ภาชี ซึ่งอยู่ห่างที่เกิดเหตุเพียง 600 เมตร และย้ายผู้ป่วยใน 35 คน ออกนอกพื้นที่ โดยให้กลับบ้านได้ 17 
ราย ที่เหลือส่งต่อไป รพ.ท่าเรือ 8 ราย รพ.สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) 7 ราย และ รพ.
อุทัย 3 ราย พร้อมทั้งเปิด รพ.สนาม ที่วัดโคกม่วง ซึ่งอยู่ด้านเหนือลม ให้บริการผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินเบื้องต้น วันนี้มี
ผู้รับบริการ 28 ราย เป็นผู้ได้รับผลกระทบ 9 ราย (แสบตา/ระคายคอ) ส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีนัดกับโรงพยาบาล 80 ราย ได้
ใช้ Health Rider จัดการส่งยาให้   โดยหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ได้จัดทีมประเมินผลกระทบทางร่างกาย 7 ทีม ออกเฝ้า
ระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร จำนวน 599 คน 109 หลังคาเรือน พบมีอาการระคายเคืองตา เวียน
ศีรษะ แต่ไม่รุนแรง 74 คน  ได้วางแผนติดตามตรวจเอกซเรย์ปอดทั้งหมด เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบ ส่วนการคัดกรองด้าน
สุขภาพจิต พบมีความเครียดระดับน้อย 42 คน ปานกลาง 9 คน และเครียดมาก 3 คน เจ้าหน้าท่ีได้ให้การดูแลแล้ว 
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       สำหรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารของ รพ.ภาชี พบว่ายังมีค่าสารมลพิษที่
เกิดจากการเผาไหม้สูงกว่าเกณฑ์ จึงต้องปิดให้บริการไปก่อน และให้ติดตามตรวจวัคคุณภาพอากาศทุกวัน จนกว่าจะมั่นใจใน
ความปลอดภัยค่อยกลับมาเปิดให้บริการ 
       สื่อนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด ,มติชน ,เดลินิวส์, linetoday, newtv,allmiles , pptvhd36 ,thaiPBS 
,thaitodaynews ,thailandplus) 
      - นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม และสคร.ที่ 4 จังหวัดสระบุรี เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
โกดังเก็บสารเคมี ที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเร่งค้นหาผู้ที่ได้รับผลกระทบในบริ เวณข้างเคียง ตรวจคัด
กรองสุขภาพ ให้ความรู้ประชาชนถึงแนวทางปฏิบัติตัว ซึ่งจากการตรวจสอบขณะนี้ ยังพบก๊าซฟอสฟีน และก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ จึงขอเน้นย้ำผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ และพื้นที่ใกล้เคียง ป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากาก
N95 หรือหน้ากากอนามัยที่มีคาร์บอน ซึ่งสามารถดูดซับกลิ่นและแก๊สได้บางส่วน โดยสังเกตได้จากการมีสีเทาดำ 
      สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ch3, ฐานเศรษฐกิจ, thaiPBS) 
      - พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีม 
SEhRT ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด  โดยดำเนินการ ดังนี้ 1) สำรวจกลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเปราะบางและประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสควันไฟ เขม่า ขี้เถ้า และฝุ่นละอองที่มาจากการเผาไหม้ในชุมชน
โดยรอบโกดังที่เกิดไฟไหม้ 2) สำรวจและประเมินการจัดการด้านสุขาภิบาลภายในศูนย์อพยพและโรงพยาบาลสนาม ท้ัง
คุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ ทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร ตรวจสอบการระบายอากาศ ประเมินสุขลักษณะส้วม และการ
จัดการขยะภายในศูนย์อพยพและโรงพยาบาลสนาม เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงโรคระบาด และลดความแออัดของผู้อพยพ และ 
3) ให้ความรู้กับประชาชน ให้รู้จักวิธีการสังเกตสิ่งผิดปกติ หลีกเลี่ยง การป้องกันตนเองจากควันพิษ และสารเคมี 
       สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า) 
      -เพจเฟซบุ๊ก "ชมรมแพทย์ชนบท" โพสต์ข้อความระบุว่า "ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมีที ่อำเภอภาชี ส่งผลกระทบหนัก 
ควันพิษคลุ้งไปทั่ว ส่งผลไปไกล จนโรงพยาบาลภาชี ต้องประกาศหยุดบริการทุกแผนก รวมทั้งห้องฉุกเฉิน โกดังเก็บสารพิษไฟ
ไหม้บ่อยมาก เผาหนีคดีการครอบครองนำเข้าสารพิษมาเก็บแบบผิดกฎหมายหรือเปลา่ไม่รู ้แต่ที่แน่ๆ ประขาชนรับกรรมเตม็ๆ 
แม้แต่โรงพยาบาลก็ยังประสบชะตากรรมอันคาดไม่ถึงครับ" 
       ขณะที่เพจ "โรงพยาบาลภาชี" โพสต์ข้อความระบุว่า "ปิดบริการโรงพยาบาลภาชีทุกแผนก ติดต่อรับบริการได้ที่
โรงพยาบาลสนาม วัดโคกม่วง" 
ผลกระทบจากวัคซีนโควิด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, มติชน, 
โพสต์ทูเดย์, amarin, one31, hfocus, thejournalistclub, teenee, thebangkokinsight, js100, brighttv, nation) 
     - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. กล่าวถึงกรณีผลข้างเคียงหลังรับวัคซีนของบ.แอตร้าเซนเนก้า พบภาวะลิ่ม
เลือดอุดตัน จนทำให้มีผู้เสียชีวิต ว่า ผลข้างเคียงจากวัคซีนแอสตร้าฯ เป็นสิ่งที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยรับทราบอยู่แล้ว 
และแผนการฉีดวัคซีนในประเทศเป็นไปตามคำแนะนำของ WHO ซึ่งการนำวัคซีนเข้ามาใช้เป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง
มีคกก.พิจารณาการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มที่เหมาะสม โดยมีคนไทย 20 ล้านคน ฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ 2 โดส รวม 48 ล้านโดส  
พบเกิดลิ่มเลือดอุดตัน 7 คน เสียชีวิต 2 ราย เกิดขึ้นหลังรับวัคซีนแล้ว 5-42 วัน ถ้าเกินกว่านั้นไม่ใช่สาเหตุจากวัคซีน พร้อมขอ
ปชช.อย่ากังวล เป็นภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลก และยืนยันตอนนี้ไทยไม่มีวัคซีนแอสตร้าฯ เหลือเพียงวัคซีน mRNA ของไฟเซอร์
เท่านั้น ซึ่งจะพิจารณาฉีดในบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยง และผู้สูงอายุท่ียังไม่ได้รับวัคซีน ในลักษณะของความสมัครใจ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, ประชาชาติธุรกิจ, thaipbs, springnews, hfocus) 
     - สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ออกเอกสารช้ีแจงข้อเท็จจริง เรื่อง ภาวะลิ่มเลือดร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดตำ่ (Thrombosis with 
thrombocytopenia syndrome, TTS) ภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของ บ.แอสตร้าเซนเนก้า ดังนี้ 1.ข้อมูลดังกล่าว
ไม่ใช่ข้อมูลใหม่ แต่เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มมีการใช้วัคซีนโควิด 19 ชนิดไวรัสเวกเตอร์ 
ของ บ.แอสตร้าเซนเนก้า ในวงกว้าง  2.ภาวะ TTS ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับวัคซีน ส่วนใหญ่มักเกิดภายใน 3-21 วัน
แรก หลังจากท่ีได้รับวัคซีน ซึ่งมักพบภายหลังการฉีดวัคซีนเข็มแรกมากกว่าเข็มที่สอง และพบในคนอายุน้อยมากกว่าผู้สูงอายุ 
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ปัจจุบันยังไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงท่ีเฉพาะเจาะจงสำหรับการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำ 3.ความเสี่ยงของ
การเกิดภาวะ TTS ภายหลังจากการป่วยด้วยโควิด 19 สูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากการได้รับวัคซีนโควิด 19 หลายเท่า 4.WHO 
ออกเอกสารคำแนะนำสำหรับการใช้วัคซีนโควิด 19 ของ บ.แอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.2564 และมีการปรับ
คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 5.ปัจจุบันไทยไม่ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดไวรัสเวกเตอร์ ของบ.แอสตร้าเซนเนก้าแล้ว 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
    - นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงการดำเนินการผลักดันวัคซีนโควิด19 เป็นวัคซีนในชุดสิทธิประโยชน์ 
เพื่อจัดสรรฉีดให้ฟรีตามกลุ่มเป้าหมาย ว่า ต้องรอผู้เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพิจารณาวัคซีนโควิด
เข้าชุดสิทธิประโยชน์หรือไม่ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนอื่นๆต่อ  ส่วนวัคซีนสัญชาติไทยของจุฬาฯ หยุดดำเนินการแล้ว แต่เป็นการ
พัฒนาศักยภาพ รองรับการผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบาดหนักในอนาคต ซึ่งประเทศอื่นๆก็ทำเช่นกัน  ด้านวัคซีน อภ. ได้ รับ
การอนุมัติการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไข จาก อย. แล้ว แต่ยังจำเป็นต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ทันสายพันธ์ุที่เปลี่ยนไป 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk) 
    - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ โพสต์ระบุ ไม่ควรตื่นตระหนกเรื่องผลข้างเคียง/อาการไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
ยาหรือวัคซีนใดๆ ไม่ว่าจะโควิดหรือโรคอื่น ซึ่งยาหรือวัคซีน หรือแม้แต่สมุนไพรต่างๆ ที่เคลมว่ามาจากธรรมชาติล้วนมีโอกาส
ที่จะทำให้เกิดผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ หรือภาษาบ้านๆ คือมีโอกาสเกิดอาการแพ้ได้ โดยมีอาการน้อยไปถึง
รุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไป พร้อมย้ำวัคซีนคืออาวุธสำคัญ ท่ีช่วยชีวิตประชากรโลก 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)  
     -สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย แจงภาวะเกล็ดเลือดต่ำและหลอดเลือดอุดตันจากวัคซีนโควิดของแอสตร้าฯ ในไทย
พบน้อยกว่า 1 ในล้านราย อีกทั้งจะเกิดภายใน 30 วันหลังฉีด ย้ำประเทศไทยหยุดใช้นานแล้ว ผู้ที่เคยได้รับและไร้อาการ
ผิดปกติไม่ควรวิตกกังวลแต่อย่างใด 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)  
     -รมว.สาธารณสุขมาเลเซีย เรียกร้อง ‘แอสตร้าเซนเนก้า’ ชี้แจงข่าว วัคซีนโควิดทำลิ่มเลือดอุดตัน พร้อมจี้ออกมาแสดง
ความรับผิดชอบ แม้มีรายงานว่าความเสี่ยงจากการฉีดวัคซีนอยู่ต่ำเพียง 0.88 จาก 1 ล้านโดส 
ไข้หวัดใหญ่ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7) 
    - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A ในเรือนจำกลางจ.นครศรีธรรมราช ล่าสุด ยังทรงตัว แต่มี
แนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เป็นผลจากที่ เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 11 นครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่
สอบสวนโรค สสจ.นครศรีธรรมราช เร่งสกัดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งนอกจากกลุ่มนักโทษแล้ว ยังต้องเพิ่มความเข้มข้นใน
การควบคุมโรค กับกลุ่มเจ้าหน้าราชทัณฑ์ ท่ีปฏิบัติงานใกล้ชิดกับนักโทษในแต่ละวันด้วย 

 

อย.เตือนร้านขายยาให้ข้อมูลยาให้ตรงกับที่ได้รับอนุญาต 
    สื ่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ , สำนักข่าวแห่งชาติ, มติชน, newtv, mcot, 
thailandplus, plewseengern) 
    - ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ปัจจุบัน อย.ตรวจพบร้านขายยาโฆษณาขายยาผ่านแอปพลิเคชั่น e-
marketplace หรือช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ ในปริมาณเพิ่มมากข้ึน เกือบท้ังหมดไม่ขออนุญาตโฆษณา จึงถูก อย.ดำเนินคดี อย. 
ขอย้ำเตือนผู้ประกอบการร้านขายยา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งทางออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า 
จัดเป็นการโฆษณาขายยาที่ต้องได้รับอนุญาตจาก อย.ก่อน และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วต้องโฆษณาให้ตรงตามที่ได้รับอนุญาตไว้   

 

เพ่ิมทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำในเด็ก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus) 
    - นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรมคร. เดินหน้าตามมติสหประชาชาติ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรว่ายน้ำ เพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเครือข่ายทีมผู้ก่อการดีและอาสาก่อการดีป้องกันการจมน้ำ
เพิ่มอีก 30 จังหวัด เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กและประชาชนในชุมชนทั่วประเทศ มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำอีกกว่า 1 
แสนคนภายในปี 2567 
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วิธีการเลือกซื้อน้ำแข็งให้ปลอดภยั 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk) 
    - เพจกรมอนามัย โพสต์แนะนำวิธีการเลือกซื้อน้ำแข็งให้ปลอดภยั ดังน้ี เลือกที่ภาชนะบรรจสุะอาด ปิดสนิทแน่นหนา 
มีการแสดงฉลากภาษาไทย ระบรุายละเอียดของช่ืออาหาร เลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย. ช่ือและที่ตั้งของผู้ผลิต 
น้ำหนักสุทธิเป็นกรมัหรือกิโลกรมั ต้องมีข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน น้ำแข็งต้องใสสะอาด ไม่
มีคราบ สี หรือกลิ่นท่ีผิดปกติ และไมม่ีฝุ่นผงหรือสิ่งแปลกปลอมในก้อนน้ำแข็ง สำหรับใครที่ยังกังวลและไม่อยากเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค ให้เลือกน้ำแข็งที่ผลติโดยเครื่องอัตโนมตัิ เพราะมีความเสี่ยงน้อยกว่า หรือเลือกทำน้ำแข็งกินเอง โดยใช้น้ำสะอาดตม้
เดือด ท้ิงไว้ให้เย็นแล้วค่อยนำใส่ชอ่งแช่แข็ง 

 

ข่าวปลอม 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk) 
    - อภ. เผย ผลิตภัณฑ์สลิเวียน ยาโป๊ ผา่นการรบัรองอภ.นั้น เป็นข้อมูลเท็จ อภ.ไมม่ีส่วนเกีย่วข้องกับผลติภณัฑ์ดังกลา่วตามที่
ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์แต่อยา่งใด และไม่มีความเกี่ยวข้องกบัผู้ที่กระทำการแอบอ้างนำตราสญัลักษณ์ของ อภ.ไปใช้ 
รวมถึงไม่มีการอนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานใดนำตราสญัลักษณ์ขององค์การไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตในทุกกรณ ี

 

สบยช. ยืนยัน ชาเม่ คอลลาเจน ไม่มีสารเสพติด 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวหน้า สยามรัฐ ไอเอ็นเอ็น กรมประชาสัมพันธ์) 
    -สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพตดิแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ และ บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชัน่ 
จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเพื่อสร้างความเข้าใจ เตือนภัยให้รู้ลึก รู้จริง "คอลลาเจน" ในสังคมไทย หลังข่าวออกมาที่มีเรื่องการ
ระบาดของคอลลาเจนยาเสพติด และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอาจจะสร้างความสับสนให้ผู้บริโภค โดย บริษัท ชาเม่ คอร์
ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทท่ีถูกนำซองของผลิตภัณฑ์มาประกอบการตักเตือนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งไม่ได้
มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "ชาเม่" แต่อย่างใด โดยขอ
ยืนยันว่าสินค้าชาเม่คอลลาเจน ไม่ได้มีส่วนผสมของยาเสพติด 

 

บุหร่ีไฟฟ้า 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, lokwannee) 
     -รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ผอ.ศูนย์วิจัยติดตามและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เผย 
บราซิลออกกฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประเทศแรกๆ ของโลก ตั้งแต่ปี 2552 ที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
เช่นเดียวกับไทย และมีการวิ่งเต้นจากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าอย่างหนักให้ยกเลิกการแบนเหมือนท่ีกำลังเกิดในไทย แต่บราซิลเลือกให้
ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จึงเลือกที่จะคงการแบนบุหรี่ไฟฟ้า แต่ปรับปรุงกฎหมายที่
เป็นปัญหาให้ชัดเจนขึ้น 
     -ผศ.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผอ.ศจย. กล่าวว่า ขณะนี้กรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดหนึ่งกำลังจะจัดทำรายงานเสนอแนวทางการ
ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในไทย จึงอยากให้นำบทเรียนจากบราซิลเป็นตัวอย่าง เรียนรู้พฤติการณ์การแทรกแซงของบริษัทบุหรี่ และ
การตัดสินใจที่เด็ดขาดของบราซิลที่ยังให้คงการแบนบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งข้อกฎหมายของบราซิลที่ปรับปรุงเพื่ออุดช่องโหว่ที่เจอ
คล้ายๆ กับไทย 
     สื ่อที ่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู ้จ ัดการ, sondhitalk ,thethaiger, amarintvม  tojonews 
linetoday, thebangkokinsight, ch3) 
     -ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ หมอแล็บแพนด้า โพสต์เรื่องราว คุณแม่ช็อก
หนัก ลูกชายชั้น ป.3 สูบ 'บุหรี่ไฟฟ้า' สอบถามรับสารภาพสั่งมาจากออนไลน์ แล้วบอกว่าเห็นเพื่อนทำเยอะเลยอยากทำตาม
บ้างที่มา เตือนสาเหตุ และช่องทางเข้าถึง "บุหรี่ไฟฟ้า" ด้านครูเข้ามาแชร์ประสบการณ ์พยายามตรวจแล้ว แต่ซุกมาในของเลน่ 
เด็กบางคนเอามาขายในโรงเรียนก็มี 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า เดลินิวส์ tojonews linetoday) 
     -เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า รีรัน คุณหมอท่านนึงฝากมาเตือนพ่อแม่ เขาเจอเคสเด็ก
วัยรุ่น อายุสิบกว่าปี มา รพ. ด้วยอาการไอหอบเหนื่อย พอตรวจร่างกายซักประวัติ สรุปเป็น ปอดบวมจากแบคทีเรีย + เช้ือ
ไวรัส  CT ปอดมีสภาพเยินมาก และจากการซักประวัติ เด็กบอกว่า ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาระยะนึงแล้ว และผล CT ปอดเด็กเกิด
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ภาวะ EVALI ภาวะปอดอักเสบจากพวกสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้า เช่น พวกฟอร์มาลดีไฮด์ ไดอะซิทิล ซึ่งไประคายเคืองทำให้ปอด
อักเสบและมีสภาพเหมือนรังผึ้ง ซึ่งมันจะทำให้ปอดเสื่อมสภาพ หอบเหนื่อยและติดเชื้อได้ง่าย เคสนี้เลยติดทีทั้งไวรัสทั้ง
แบคทีเรียเลย    พ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานสูบบุหรี่ไฟฟ้าโปรดระวัง เตือนให้เขาเลิกให้หมด ทั้งบุหรี่จริงบุหรี่ไฟฟ้า ในหลาย
ประเทศมีเคสที่ป่วยแบบนี้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นมากในกลุ่มวัยรุ่น อย่างที่ อเมริกา พบผู้ป่วย EVALI ที่ต้องนอน
โรงพยาบาลทั้งสิ้น 2,807 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 68 ราย 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ) 
     -ฝ่ายปกครองระยอง ทลายแหล่งจำหน่ายบุหรี ่ไฟฟ้าเถื ่อนรายใหญ่ ยึดของกลางเพียบมูลค่านับล้านบาท อ้างจ่าย
ผลประโยชน์ให้คนมีสีจึงจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนได้ 
ภาวะโลกร้อน 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน linetoday) 
     -ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ปีนี้ร้อนและแล้งหนัก และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนิน
ชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ    ปัจจุบันอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของไทย ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1.1 องศาเซลเซียส 
สอดคล้องกับอุณหภูมิเฉลี่ยโลก และจากที่ประชุม COP28 แสดงให้เห็นว่า ความพยายามในการลดก๊าซเรือนกระจกของทุก
ประเทศที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย ไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจส่งผลให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น 2.4 – 2.7 องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ. 2643 (ค.ศ. 2100) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่มีการคาดการณ์อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทย จะเพิ่มขึ้นไปถึง 2 – 3 องศา
เซลเซียสในปลายศตวรรษนี้ หากการลดก๊าซเรือนกระจกของโลกยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้    ขณะนี้ อยู่ระหว่าง
บูรณาการดำเนินการ ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน 6 สาขา ได้แก่ 1.สาขาการจัดการทรัพยากรน้ำ 
2.สาขาเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 3. สาขาการท่องเที่ยว  4.สาขาสาธารณสุข ในมิติระบบสาธารณสขุท่ีสามารถจัดการ
ความเสี่ยงและลดผลกระทบต่อสุขภาพ  5.สาขาการจัดการทรัพยากร และ 6.สาขาการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์  
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่จะบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก คือ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่จะต้องบรูณาการ
ทำงานร่วมกันในทุกมิติ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้และให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

 

กากสารพิษฉะเชิงเทรา 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด ch8) 
     -  นายทรัพย์ทวี กูลสารี นายก อบต.ท่ากระดาน พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทหารพรานที่ 1306 ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐประชุมเร่งด่วน หลังชาวบ้านร้องทุกข์ว่ามีการลักลอบ
ทิ้งกากสารพิษขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  ที่ประชุมมีมติ
ให้ร่วมตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว แต่ยังไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ต้องรอตรวจคุณภาพน้ำและกากสารเคมีก่อน   
หลังจากประชุมเสร็จ นายก อบต.ท่ากระดาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ลงพื้นที่ พบรอยขยะอุตสากรรม
จำนวนมากที่ถูกฝังกลบและกำลังเตรียมการฝังกลบ รวมถึงกากสารเคมีที่คาดว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ถึงแม้ทุกคนจะสวม
หน้ากากอนามัย แต่ก็พากันมึนหัวเพราะกลิ่นที่รุนแรงมาก  ท้ังนีข้อวิงวอนผู้ประกอบการจงหยุดการกระทำการลักลอบท้ิงขยะ
สารเคมีอันตราย ที่ไหลออกตามคลองลงสู่คลองระบม หวั่นใจที่จะกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งตำบล โดยเตรียมให้ปลัดและ
สาธารณสุข เร่งร่างหนังสือ พร้อมคำสั่งตามระเบียบกฎหมายท้องถิ่น สั่งปิดพื้นที่เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างรอผลตรวจ หาก
เป็นสารเคมีต้องห้ามและอันตรายก็เตรียมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

ศัลยกรรมถุงใต้ตาติดเชื้อหวิดบอด 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก., mcot, ch3, ch7, ch8, INN, brighttv,  
workpointtoday, amarintv) 
   -กัน จอมพลัง นำสาวผู้เสียหายจากคลินิกแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี ทำศัลยกรรมถุงใต้ตาผิดพลาดจนติดเชื้อ ใต้ตาบวมปูด 
หวิดตาบอด เครียดจนป่วยซึมเศร้าถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย ทราบภายหลังว่าแพทย์รักษาไม่ได้จบศัลยกรรมโดยตรง หลังจากนี้จะ
ประสาน สสจ.นนทบุรี ให้ตรวจสอบการขออนุญาต ใบประกอบโรคศิลปะ ของคลินิกดังกล่าว ล่าสุด รพ.ยันฮี ยินดีรักษาและ
แก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
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มะเร็งท่อน้ำดี 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ) 
    - นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นพ.สสจ.สุรินทร์ เผย รพ.สุรินทร์ – มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ม.ขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) การพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษามะเร็งท่อน้ำดี ในจ.สุรินทร์ โดยจะมีการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วย
การใช้ชุดตรวจชนิดเร็ว OV-RDT เป็นการใช้วิธีการตรวจหาสารคัดหลั่งของพยาธิใบไม้ตับที่ปนออกมาทางปัสสาวะ ที่เป็น
นวัตกรรมล่าสุด คิดค้นโดยสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ม.ขอนแก่น  

 

          ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ  

  

 


